

Số: 489-BC/ĐUS

Đồng Hới, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK, ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 07/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch và tích cực chỉ đạo thực hiện, xem đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa mang tính lâu dài, thường xuyên để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong ba năm qua, Đảng ủy sở đã tập trung chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung hoàn thiện Kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW với thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề hàng năm của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Tổ chức cho từng đảng viên tự xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện của bản thân, đến nay 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên đã xây dựng kế hoạch và được Chi uỷ phê duyệt để thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện, để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; bổ sung điều chỉnh các nội dung cho phù hợp hơn, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kế luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tất cả các chỉ đạo,

hướng dẫn của đảng ủy cấp trên như: Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 7/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề các năm 2022, 2023, 2024 của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đã xây dựng Kế hoạch Học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tổ chức 5 điểm cầu cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong toàn ngành nghiên cứu học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến thông qua sóng phát thanh, truyền hình. Nhờ tích cực triển khai thực hiện nên nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ trong hành động.

2. Kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng đối với công tác này. Tập trung các nội dung chính như: Tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua Đảng ủy, các chi ủy từng bước đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho các đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể.

Đảng ủy đã kết hợp chặt chẽ giữa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Kế hoạch phát triển Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ, Chương trình mỗi địa phương một sản phẩm (OCOP), Kế hoạch chuyển đổi số trên lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT...

Đã tập trung chỉ đạo các cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc được giao; rèn luyện đạo đức công vụ, tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thời gian qua đã nổi lên những điển hình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Chi bộ Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm lãnh đạo việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn trong lãnh đạo tham mưu đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Chi bộ Văn phòng - Tổ chức trong lãnh đạo tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết Thủ tục hành chính, không để quá hạn, khiếu nại, khiếu kiện, lãnh đạo tham mưu tinh giản, sắp xếp bộ máy...

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong tổ chức đảng, đoàn thể, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa đến toàn thể quần chúng nhân dân. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Đảng uỷ đã tổ chức đánh giá việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Đảng viên gắn với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống đề phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII tại các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

4. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT luôn chú trọng đến việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả về nội dung và hình thức thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, phát huy tốt vai của các báo cáo viên. Đồng thời tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT, Bản tin của Ngành; thông qua các hội thảo, tập huấn, hội nghị... Đã thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền được triển khai là một trong những nội dung chính của sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; căn cứ kế hoạch của từng cá nhân để chi bộ, đảng viên đánh giá, rà soát mức độ thực hiện, hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế; trong đó nội dung chính có sự điều chỉnh cho phù hợp theo từng năm.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương, của Tỉnh uỷ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

Đảng ủy sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Trong 3 năm qua đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát theo kế hoạch đối với các chi bộ trực thuộc và các đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát hướng trọng tâm vào việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với viên thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời chỉ đạo các chi ủy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và Chỉ thị nói riêng.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong thời gian qua trong Đảng bộ không có trường hợp đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ được chấn chỉnh kịp thời. Các cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08- QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Việc sơ kết, đánh giá hàng năm

Đảng ủy đã thực hiện tốt việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01 hàng năm. Qua đó phân tích các kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch và định hướng cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn, thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Một số kết quả đạt được

Đảng bộ nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung chính, quan trọng để rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, phong cách làm việc, lối sống trong sáng, lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tư tưởng thực dụng, tham vọng cá nhân, cơ hội, trì trệ... Đảng bộ tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề đảm bảo nội dung, có chất lượng; hàng tháng, qua sinh hoạt thường kỳ các chi bộ đều có nội dung đánh giá nhận xét quá trình rèn luyện của đảng viên theo chuẩn mực đạo đức của chi bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đem lại hiệu quả thực sự, góp phần nâng cao nhân sinh quan, lý tưởng cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, tạo môi trường lành mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ở một số chi bộ chưa được thường xuyên. Nội dung đánh giá việc thực hiện chỉ thị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở một số chi bộ còn đại khái. Chưa xây dựng được nhiều mô hình mới, cá nhân điển hình làm theo Bác để nhân rộng.

Nguyên nhân: Một số chi uỷ chưa chủ động trong triển khai, chưa bám sát nội dung, nắm bắt tình hình thực hiện của từng đảng viên để đánh giá, biểu dương kịp thời; một số cá nhân chưa chủ động nghiên cứu, học tập nắm bắt các nội dung để triển khai thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm

- Cần quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Luôn chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng.

- Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng xem đây là nhiệm vụ mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài, thường xuyên để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cần bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn.

- Phải giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong tổ chức và sinh hoạt đảng; nâng cao ý thức tự phê và phê bình trong mỗi cán bộ đảng viên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phương hướng

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm

tôn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định 01-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị và các chuyên đề theo hướng dẫn của Cấp ủy Đảng cấp trên. Trên cơ sở kết quả học tập, nghiên cứu mỗi một cán bộ đảng viên cần có những kế hoạch cụ thể và thực hiện các hành động thiết thực để đưa Chỉ thị của Đảng vào tiến công tác.

- Gắn việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình, kế hoạch hàng năm, nhằm giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, tổ chức sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT kính gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối (b/c);
- Các CB;
- Các ĐUV;
- Lưu VPĐU.



Trần Đình Hiệp